

Số: **835** /SNV-VP  
V/v góp ý dự thảo Báo cáo Kế  
hoạch phát triển KT-XH 5 năm  
2021 - 2025

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1514/KH-THQH ngày 04/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc mời họp và đóng góp ý kiến vào Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ tham gia một số ý kiến tại khổ thứ 1, trang 19, điểm 5.1 mục 5 phần I như sau:

Thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả gắn với phân cấp mạnh mẽ trách nhiệm cụ thể; đã thực hiện giảm được 208 đầu mối các cơ quan, đơn vị (19 khối đảng, đoàn thể, 189 khối nhà nước); giảm 246 chức vụ lãnh đạo, quản lý (208 lãnh đạo cấp trưởng phòng và tương đương và 38 cấp phó phòng và tương đương). Tỉnh đã thực hiện tinh giản 145 chỉ tiêu biên chế công chức, 1.830 người làm việc và 67 chỉ tiêu Hợp đồng 68. Bên cạnh đó, đã giải quyết hỗ trợ chính sách cho 232 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, trong đó: 13 công chức; 43 cán bộ, công chức cấp xã; 175 viên chức (139 sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 14 sự nghiệp Y tế; 08 sự nghiệp Văn hóa - Thể thao; 14 sự nghiệp Khác) và 01 hợp đồng 68; Hỗ trợ 520 công chức, viên chức và người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng, gồm: Công chức: 32 người; Cán bộ, công chức cấp xã: 143 người; Người làm việc (viên chức): 329 người; Hợp đồng lao động 68: 12 người, viên chức trong khung biên chế tự chủ: 03 người và 01 biên chế Hội. Bãi bỏ một số quy định quy định chế độ, chính sách không còn phù hợp với Trung ương. Thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thành công Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Công tác tôn giáo được quan tâm, tuyên truyền, động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước; công tác quản lý

nhà nước được tăng cường, thường xuyên hướng dẫn, chi đạo và nắm chắc tình hình hoạt động, cơ sở thờ tự tôn giáo của các tổ chức tôn giáo; làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm ở một số địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh đạt được nhiều kết quả, tăng cường chi đạo công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Công tác chỉnh lý tài liệu, đưa vào lưu trữ đi vào nề nếp. Thực hiện số hóa 1.478.000 trang tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu tra cứu tài liệu lưu trữ của các tổ chức, cá nhân.

Sở Nội vụ có ý kiến đề Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Công điện tử;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC  
  
SỞ NỘI VỤ  
TỈNH BẮC NINH  
Nguyễn Trọng Tân